



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 1312
 วันที่ 10 ม.ค. 2568
 โทร: ๐-๒๒๒๒-๑๘๕๑

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผนฯ
 ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๖๘ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{2.5}) ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ เนื่องจากการเผาในพื้นที่เกษตร (นาข้าวและเกษตรอื่น ๆ) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรให้เป็นไปตามมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๖/๓๘๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{2.5}) ในพื้นที่เกษตร ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ๒๕๖๘ กระทรวงมหาดไทยขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการระดับภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมปัญหาการเผาป่าและการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงการดำเนินกิจกรรมภาคเกษตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นมลพิษและมีความเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยให้ความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กำกับดูแลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน รวมถึงให้ความรู้และสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ปลอดการเผา และส่งเสริมสินค้าเกษตรแบบไม่เผา สำหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย



เอกสารแนบ

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 เลขรับ 134
 วันที่ 13 ม.ค. 2568
 เวลา